

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM LƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Cẩm Lương, ngày tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết đánh giá kết quả và sự đóng góp của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng và phát triển địa phương giai đoạn 2021-2023

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ VÀ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN, GIÀ LÀNG, TRƯỞNG DÒNG HỌ, NHÂN SĨ, TRÍ THỨC, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2023

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả và sự đóng góp của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản của các bộ ngành Trung ương, của tỉnh, của huyện hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS. UBND xã đã ban hành các văn bản để triển khai Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã. Trong đó giao cho 01 công chức là cơ quan đầu mối để triển khai và tổng hợp các nội dung.

Hằng năm, căn cứ văn bản hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh, của UBND huyện. UBND xã hướng dẫn các thôn rà soát, bầu bổ sung, thay thế NCUT gửi các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với NCUT theo quy định, đồng thời phát huy vai trò của NCUT trong cộng đồng dân cư.

1.2. Công tác tuyên truyền, vận động.

UBND xã luôn quán triệt triển khai đầy đủ các nội dung của Quyết định số 18/2011/QĐ – TTg tới các ban ngành, đoàn thể, các thôn, đồng thời chỉ đạo công tác phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đồng thời vận động họ tham gia phối hợp với cấp ủy, chính quyền

trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người dân, xây dựng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tham gia giải quyết các tranh chấp, từ đó góp phần giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

1.3. Kết quả và sự đóng góp của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu... các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực.

a. Phong trào thi đua phát triển kinh tế.

Người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, ổn định đời sống, thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo và các chính sách khác. Tích cực và đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, tu sửa kênh mương thủy lợi.....đổi mới cách làm ăn, xây dựng vườn đồi, làm kinh tế trang trại...nhiều nơi với sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, người có uy tín đã xây dựng và đã xuất hiện nhiều mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng...cho chất lượng và hiệu quả và hiệu quả kinh tế cao. Từ đó nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư và từng bước ổn định cuộc sống, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới.

b. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trên địa bàn xã luôn phát huy vị trí, vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng các Quy ước, Hương ước của thôn bản, dòng họ... giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của địa phương, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong vùng dân tộc, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và có ý thức giáo dục gia đình, dòng họ... thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được tuyên truyền sâu rộng phát triển mạnh mẽ đến từng thôn bản, khu phố và từng người dân, luôn nêu cao vị trí, vai trò làm tốt công tác tư tưởng vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng phát triển, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư.

c. Phong trào thi đua trên lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức,

doanh nhân luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống mọi âm mưu gây mất đoàn kết và chia rẽ dân tộc... ở địa phương. Vận động Nhân dân các dân tộc đoàn kết một lòng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực xã hội, phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng giải quyết tốt những mâu thuẫn ngay trong nội bộ gia đình, dòng họ, thôn bản. Tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng quốc phòng toàn dân, vận động đồng bào các dân tộc ngăn chặn và chống lại các luận điệu phao tin, đồn nhảm, mê tín dị đoan, sinh hoạt tín ngưỡng trái với quy định của pháp luật góp phần làm ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng thôn, khu dân cư.

d. Phong trào thi đua của các tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

Người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu đã tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên nơi cư trú, phát hiện và đấu tranh kịp thời với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Qua đó đã góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

1.4. Công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS và MN.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung 1 Tiêu dự án 1 Dự án 10 về biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã.

Theo đó xã sẽ xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến là lấy lực lượng cốt là nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người DTTS trên địa bàn xã.

2. Kết quả công tác khen thưởng: Không

3. Đánh giá chung:

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu đã nâng cao vị trí, vai trò tiên phong gương mẫu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Qua đó đã giúp cấp ủy, chính quyền nắm được nhiều tin quan trọng có liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn và kịp thời góp phần kiên quyết đấu tranh không để kẻ địch lợi dụng tổ chức các hoạt động chống phá nhà nước. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những giải pháp kịp thời giải quyết làm ổn định tình hình an ninh chính trị phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; tham gia nhiều cuộc vận động quần chúng cùng các ban ngành giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở; tham gia tổ cáo răn đe, giáo dục, cảm hóa, ngăn chặn,

vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các đối tượng cơ hội chính trị, hình sự; tham gia cùng cán bộ cơ sở tổ chức công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng thuộc diện quản lý giáo dục tại cộng đồng; vận động quần chúng Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, phổ biến, tuyên truyền nhiều chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

1. Những tồn tại, hạn chế:

- Một số người có uy tín do tuổi cao nên khó khăn trong việc đi lại, việc chủ động tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân còn hạn chế.

- Chế độ chính sách, đãi ngộ đối với người có uy tín hiện nay còn thấp, hàng năm số lượng người có uy tín được đi biểu dương, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu.

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Công tác tham mưu, phối hợp trong thực hiện công tác phát huy vai trò của người có uy tín đôi khi chưa chặt chẽ, đồng bộ.

- Điều kiện kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn, trình độ học vấn không đồng đều...nên còn có khó khăn nhất định trong công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện các quy định, chính sách, chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước.

3. Một số bài học kinh nghiệm:

- Công tác vận động phát huy vai trò người có uy tín phải được tiến hành thường xuyên và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc thống nhất các tiêu chuẩn của người có uy tín; vận động người có uy tín thực hiện tốt, phát huy, tranh thủ tối đa khả năng, năng lực và uy tín của họ.

- Các cấp, các ngành cần tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng, nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, ảnh hưởng của người có uy tín trong cộng đồng.

- Quan tâm thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, nhằm kịp thời động viên người có uy tín đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, được đề ra tại: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết đảng bộ xã; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg, ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, thực hiện chính sách dân tộc. Tập trung tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và ý thức tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số về Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ Tướng Chính phủ; Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy Ban Dân tộc; nắm bắt, phản ánh tâm trạng dư luận xã hội, nhất là những thông tin trái chiều để kịp thời tuyên truyền, giải thích, vận động, thuyết phục, tránh để người dân bức xúc vì thiếu thông tin. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, gắn việc thực hiện công tác dân tộc và phát huy vai trò NCUT trong đồng bào các DTTS với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định xã hội.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và phát huy vai trò NCUT.

- Tham gia thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân và NCUT tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai...

- Thực hiện tốt chế độ chính sách, khen thưởng đối với NCUT có nhiều thành tích trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

III. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Một là, Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp đối với công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hai là, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia hoạt động để phát huy được vai trò người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ nhất là việc nắm bắt thông tin tại cơ sở.

Ba là, chú trọng việc bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín được giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm.

Bốn là, Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín.

Trên đây là báo cáo tổng kết đánh giá kết quả và sự đóng góp của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng và phát triển địa phương giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn xã Cẩm Lương./.

Nơi nhận:

- Phòng Dân tộc (B/c);
- TTr. Đảng ủy; HĐND xã (B/c)
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND (B/c)
- Lưu VT, VHCS

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Quốc Bảo

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM LƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cẩm Lương, ngày tháng 6 năm 2023

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC THAM GIA
Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi, huyện Cẩm Thủy năm 2023**

TT	Họ tên	Chức vụ	Đơn vị (cơ quan, thôn, TDP)	Thành phần (uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu...)
1	Bùi Văn Niên	Trưởng thôn	Hòa Thuận	Người có uy tín
2	Bùi Hùng Mạnh		Lương Ngọc	Người có uy tín
3	Trương Ngọc Từa		Kim Mắm	Trưởng dòng họ
4	Phạm Ngọc Đỉnh	Phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch HĐND	Kim mắm	Nhân sĩ, trí thức

Thủ trưởng đơn vị